



KHÔNG TÊN 84

Một Thời Theo Gió Đuổi Mây

Words by Lê Việt Hoà & Vũ Thành An

Music by Vũ Thành An

$\text{♩} = 60$

Singer

The musical score is written in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 3/4 time signature. It consists of 16 measures of music. The lyrics are written below the notes, with measure numbers 1 through 16 indicated above the staff. The lyrics are: "Một thời theo gió đuổi mây, yêu ai yêu đến cuối đời. Dù rằng mây gió tụ tan, theo em theo đến ngút ngàn. Một thời đưa đón đợi mong, yêu ai héo hắt tâm lòng. Đường về theo dáng mảnh mai, làng làng trong giấc mộng dài. Anh thả chút nắng trên môi em hồng, môi tình say đắm tương tư mặn nồng. Anh thả chút duyên trong mắt u huyền, trầm lắng lặng yên dáng Huế em nhìn. Anh thả nỗi nhớ những cơn mưa dầm, dai dẳng rất Huế niu kéo anh về, anh thả chút mây giăng kín khung trời tím tím chiều loĩ sâu lắng tâm sự."

Một thời theo gió đuổi mây, yêu ai yêu đến cuối
 đời. Dù rằng mây gió tụ tan, theo em theo đến ngút
 ngàn. Một thời đưa đón đợi mong, yêu
 ai héo hắt tâm lòng. Đường về theo dáng mảnh mai, làng
 làng trong giấc mộng dài. Anh thả chút nắng trên môi em
 hồng, môi tình say đắm tương tư mặn nồng. Anh thả chút duyên trong mắt u
 huyền, trầm lắng lặng yên dáng Huế em nhìn. Anh thả nỗi
 nhớ những cơn mưa dầm, dai dẳng rất Huế niu kéo anh về, anh thả chút
 mây giăng kín khung trời tím tím chiều loĩ sâu lắng tâm sự.

Sheet Một thời theo gió đuổi mây (Bài không tên số 84), file .PDF

"1. Một thời theo gió đuổi mây"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Một thời theo gió đuổi mây (Bài không tên số 84) của tác giả Vũ Thành An đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Một thời theo gió đuổi mây (Bài không tên số 84)

- Tác giả: Vũ Thành An

- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/3710-mot-thoi-theo-gio-duoi-may-bai-khong-ten-so-84>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com